

ดีเอสแอลเปิดตัวคลังสินค้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว ของภาค อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก

- เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในการพัฒนาสถานประกอบการด้านซัพพลายเชนในประเทศไทยในปี 2556
- คลังสินค้าขนาด 120,000 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับภาคปฏิบัติการ ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพสำหรับการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ และท่าเรือและท่าอากาศยาน

กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2556: ดีเอสแอล ซัพพลายเชน ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาโซลูชันโลจิสติกส์ แกล่งข่าวความเติบโตครั้งสำคัญของเครือข่ายการกระจายสินค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก แพชั่น และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งแผนงานก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวม 120,000 ตารางเมตร ในย่านบางนา โดยคลังสินค้าแห่งใหม่นี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการของดีเอสแอล ซัพพลายเชนมากถึงเท่าตัวของสถานประกอบการในปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจในประเทศไทย มร. เควิน เบอร์เรล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอสแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระดับโลก กล่าวว่า “ประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของดีเอสแอล ซัพพลายเชนซึ่งเรามุ่งหวังที่จะเติบโตเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของลูกค้าของเราในประเทศไทยและตลาดอาเซียน จึงได้จัดทำ

แผนงานและโครงการต่างๆ ในปี 2556 และจะยังคงริเริ่มแผนงานใหม่ๆ ในปีต่อไป วัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจของเราคือการสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราจึงยังคงเพิ่มการลงทุนในสถานประกอบการ ตลอดจน

การพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและขีดความสามารถในการกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง”

คลังสินค้าแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในโครงการ TPARK บางพลี 2 ทำเลยุทธศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.23 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมโยงถนนสายหลักต่างๆ

ที่มุ่งสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอยู่ภายใต้การพัฒนาของ TPARK ทั้งนี้ นายปธาน สมบูรณ์สิน ผู้จัดการทั่วไป TPARK หรือ บริษัท ไทยคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และคลังสินค้าคุณภาพสูงพร้อมใช้เพื่อให้เช่ารายแรกของประเทศไทย ได้กล่าวว่า “บริษัท ดีเอสแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญของ TPARK ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ ดีเอสแอล ซัพพลายเชนได้ให้ความมั่นใจ และไว้วางใจในการออกแบบและพัฒนาคลังสินค้าคุณภาพสูงพร้อมใช้ภายใต้มาตรฐานระดับสากลของดีเอสแอล”

คลังสินค้านี้ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่รัดกุมของดีเอสแอล ซัพพลายเชน โดยจะเริ่มปฏิบัติการ ณ คลังสินค้าแห่งนี้เมื่อการก่อสร้างเฟสแรกเสร็จสมบูรณ์ในกลางปี 2557 ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ตำแหน่ง

ดีเอสแอล ซัพพลายเชน เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2538 ในปัจจุบันเป็นผู้นำทางการตลาดสำหรับกลุ่มสินค้าปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตามสินค้าในกลุ่มอื่นๆ เช่น สินค้าทางการแพทย์ สินค้าด้านยานยนต์ และสินค้าทางด้านเทคโนโลยี ก็มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว